
 
 

รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนพะยอม  
สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 2 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 
วันที่  7 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.2567  เวลา 09.30 น. 

ณ หอประชมุอเนกประสงค์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 
--------------------------- 

 
ผูม้าประชมุ        
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
6 นายพั้ว  จันบัวลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พ้ัว  จันบัวลา  
7 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
8 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  
9 นายนิวัฒน์  ตาเขียม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 นิวัฒน์  ตาเขียม  

10 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ  ศุภัฒชัย  กองน้ า  
 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต  
8 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
9 นางช่อเพ็ชร โพธิยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ช่อเพ็ชร โพธิยา  

 
 
 

/เริ่มประชมุ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม            
(เลขานุการสภาฯ) สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.  2567 และตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม เข้าประชุมทั้งหมด 10 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว       
ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
พะยอม จุดธุป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  2 ประจ าปี           
พ.ศ. 2567 

 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ม ี
(ประธารสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 

 

/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน       
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  

เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม        
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจ าปี พ.ศ. 257 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  10  คน 
-รับรอง        จ านวน  9    เสียง 

   -ไม่รับรอง     จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง 

(ประธานงดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายสมพร  กองกะมุด เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา ทุกท่าน แจ้งเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วน 
(นายก อบต.) ราชการอ าเภอชนบท ประจ าเดือน มิถุนายน 2567 (ประชุมอ าเภอสัญจร) 

ทางอ าเภอได้ก าหนดสถานที่เป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก 
  โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อบต.โนนพะยอม จึงเลือกถนน

เส้นทางจาก อบต.โนนพะยอมไปบ้านหนองเบ็ญ ซึ่ งไม่ใช่ถนนทางหลวง
ชนบท เป้าหมายคือ 1 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ขอรับความ
อนุเคราะห์พันธุ์ต้นไม้ พืชพรรณสมุนไพรพ้ืนบ้าน จากทุกท่านและ
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านในชุมชนด้วยครับ เป็นพันธุ์
ไม้ที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ ส าหรับกระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียง
เท่านี้ครับ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีในล าดับต่อไปกระผมขอ
(ประธานสภาฯ)   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 4  
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง

ถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (เส้นทางโคกหนองบกไปทาง
โรงเรียนเก่า) 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านรองปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ 
ได้รับทราบครับ 
 

/นายพเิชษฐศักดิ์… 
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นายพิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอแจ้ง       
(รองปลัด อบต.)  ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง   
(ประธานสภาฯ)   รายละเอียด 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2567 ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการ
ก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (เส้นทางโคกหนอง
บกไปทางโรงเรียนเก่า) จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดจาก  
-แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา  
-งานก่อสร้าง 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
-รายการโครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรโดยการลงหินคลุก        
(สายทางโคกหนองบกไปทางโรงเรียนเก่า) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่  

งบประมาณตั้งไว้  331,900 บาท 
ยอดคงเหลือ  331,900 บาท 

  โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 331,900  บาท  
(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา  
-งานก่อสร้าง 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
รายการโครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ 
(เส้นทางโคกหนองบกไปทางโรงเรียนเก่า)  

 

 

/ค าชี้แจง... 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณตั้งไว้   0.00      บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  0.00      บาท  

    รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  331,900 บาท  
(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1     
บ้านห้วยไร่ใต้ (เส้นทางโคกหนองบกไปทางโรงเรียนเก่า) ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้ (เส้นทางโคกหนองบกไปทาง
โรงเรียนเก่า) งบประมาณ 331,900 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)  คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม 4.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ

ประชุม (โต๊ะไม้ขาเหล็ก)  
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง    
(ประธานสภาฯ) 
  
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2567 ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เนื่องจาก

ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประ
งบประมาณ พ.ศ. 2567 อ้างถึง บันทึกข้อความ (ส านักปลัด)                   
 
 

/ที่ ขก 73001.1... 
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ที่ ขก 73001.1/302 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุม    
(โต๊ะไม้ขาเหล็ก) งบประมาณ 292,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) จึงจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
โอนลดจาก  
-แผนงานสาธารณสุข  
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
-รายการโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย  

งบประมาณตั้งไว้  500,000 บาท 
ยอดคงเหลือ  500,000 บาท 

   โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 292,500 บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป 
-รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายจ่ายจัดซื้อโต๊ะประชุม (โต๊ะไม้ขาเหล็ก)  

   งบประมาณ  0.00    บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 292,500   บาท 
   รวมเป็นเงิน  292,500   บาท 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567        

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุม (โต๊ะไม้ขาเหล็ก) ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
ประชุม (โต๊ะไม้ขาเหล็ก) งบประมาณ 292,500 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม 4.3 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก 

พร้อมโต๊ะกลาง  
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง     
(ประธานสภาฯ)  รายละเอียด    
 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)  พ.ศ. 2567 เนื่องจาก ส านักปลัด ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ้างถึง บันทึก
ข้อความ (ส านักปลัด) ที่ ขก 73001.1/300 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง 
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ดังนี้  

 โอนลดจาก  
-แผนงานสาธารณสุข  
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
-รายการโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย  

งบประมาณตั้งไว้  500,000   บาท 
ยอดคงเหลือ  500,000     บาท 

   โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 50,000   บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป 
-รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายจ่ายจัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง  

งบประมาณ  0.00    บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 50,000   บาท 
   รวมเป็นเงิน  50,000   บาท 

 
 
 
 

/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567        

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อ         
ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง งบประมาณ 50,000 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม 4.4 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไม่เพียงพอ         
อ้างถึง บันทึกข้อความ (ส านักปลัด) ที่ ขก 73001.1/301 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2567 -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายวัสดุส านักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
จ านวน 20 ตัว งบประมาณ 50 ,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)             
จงึจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
โอนลดจาก  
-แผนงานสาธารณสุข  
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
-รายการโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย 

งบประมาณตั้งไว้  500,000   บาท 
ยอดคงเหลือ  500,000     บาท 

   โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 50,000   บาท 
 
 
 
 

/โอนเพิม่... 
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โอนเพิ่ม  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป 
-รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่ายวัสดุส านักงาน 
รายจ่ายจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 

   งบประมาณ  0.00    บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 50,000   บาท 
   รวมเป็นเงิน  50,000   บาท 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว งบประมาณ 50,000 
บาท  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 
งบประมาณ 50,000 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม 4.5 ญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อผ้าม่าน

พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โนนพะยอม) 
  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง     
(ประธานสภาฯ)  รายละเอียด    
 

 
 
 
 

/นายสมพร... 
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นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายก อบต.)   พ.ศ. 2567 เนื่องจาก ส านักปลัด ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าประงบประมาณ  พ.ศ. 2567 อ้างถึง บันทึกข้อความ (ส านักปลัด) 
ที่ ขก 73001.1/299  ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (หอประชุม
อเนกประสงค์ อบต.โนนพะยอม) งบประมาณ 100,000 บาท  (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) จึงจ าเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
โอนลดจาก  
-แผนงานสาธารณสุข  
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
-รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
-รายการโครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย  

งบประมาณตั้งไว้  500,000   บาท 
ยอดคงเหลือ  500,000    บาท 

   โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 100,000   บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป 
-รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
-ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายจ่ายจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 
 (หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โนนพะยอม) 

   งบประมาณ  0.00    บาท 
   โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน 100,000   บาท 
   รวมเป็นเงิน  100,000  บาท 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพ่ือจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (หอประชุมอเนกประสงค์     
อบต.โนนพะยอม) งบประมาณ 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 

/มตทิีป่ระชมุ... 
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มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 
(หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โนนพะยอม) งบประมาณ 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม 4.6 ญัตติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบปรมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  ขุนวัด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า 
ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผมขอเชิญท่านรอง
ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบ
ที่เก่ีวข้อง ให้สภาฯ ได้รับทราบครับ 
 

นายพิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอแจ้ง       
(รองปลัด อบต.)  ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการแก้ไข

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค า ชี้ แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ดั ง นี้  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ย ใน งบลงทุ น  ที่ ท า ให้ ลั กษณะปริ ม าณ คุณภ าพ เปลี่ ย น             
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง   
(ประธานสภาฯ)   รายละเอียด 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ    
(นายก อบต.) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบบล

โนนพะยอม  ได้ตั้ งจ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่
ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้ างสิ่ งสาธารณูปการ           
กองช่างได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ในส่วนของการเขียนค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามรายละเอียด งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  ขุนวัด)  หมู่ที่ 5           

 
 

/บ้านหนองเต่า... 
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บ้านหนองเต่า ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้าที่ 106/115 ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
รายละเอียดของโครงการ จ านวน  1  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
จากเดิม 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  
ขุนวัด) หมู่ที่ 5บ้านหนองเต่า งบประมาณ   243,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้าน
นายสุบรรณ์ ขุนวัด)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 มตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง อ้างอิง
ตามแบบอบต.โนนพะยอม ก าหนด  

 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  
ขุนวัด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า งบประมาณ  243,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้าน
นายสุบรรณ์ ขุนวัด)  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
โดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 มตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง อ้างอิง
ตามแบบ อบต.โนนพะยอม ก าหนด  

รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ขก 73001.3/297  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เอกสารแนบท้ายแบบขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือให้
การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยจึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567  เพ่ือพิจารณาตามรายละเอียดข้างต้น 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  ขุนวัด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า งบประมาณ   
243,000 บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  
 
 
 

/มตทิีป่ระชมุ... 
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มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
(สายหน้าบ้านนายสุบรรณ์  ขุนวัด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า งบประมาณ   
243,000 บาท คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม จ านวน   10    คน 

-อนุมัติ   จ านวน   9    เสียง 
   -ไม่อนุมัติ  จ านวน    -    เสียง 
   -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง  

(ประธานงดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ซึ่งการซักถามจะให้ทาง 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามพร้อม

กันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
 
นายสมบัติ  จงค า -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) นายสมบัติ จงค า ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอแจ้งเรื่องท่อระบายน้ าเส้นทางหน้า

บ้านนายสมคิด เอราวัณ น้ าไม่ไหลลงท่อระบายน้ าเสียครับ ขอแจ้งให้ทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้ทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไปครับ 

 
นายอุทร  ที่รัก -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) นายอุทร ที่รัก ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอแจ้งเรื่อคลองอีสานเขียวขาดที่เกิดจาก

ภัยธรรมชาติ ขอเรียนแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม
ทราบเพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

 
นายพั้ว  จันบัวลา -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) นายพั้ว จันบัวลา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอติดตามเรื่องยางมะตอยที่จะซ่อมแซม

ถนนที่ช ารุดครับ 
 
นายปัญญา  ยางนอก -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 6) นายปัญญา  ยางนอก ส.อบต. หมู่ที่ 6 กระผมได้รับการร้องทุกข์จาก

ชาวบ้านน้ าไม่ไหลอยู่หลายหลังคาเรือน ซึ่งตอนนี้กระผมได้ท าหนังสือร้อง
ทุกข์เสนอถึงท่านนายกไว้แล้วครับ เพ่ือพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอแจ้งเรื่องฝายแกนดิน 
(นายก อบต.) ของทางอ าเภอชนบท ที่ให้ อบต. ได้เลือกสถานที่ในการท าฝายแกนดิน 

และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เลือกคลองอีสานเขียว     
บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ซึ่งโครงการนี้เป็นเป็นโครงการจิตอาสาไม่มีค่าแรง  

 
 

/อ าเภอชนบท... 
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อ าเภอชนบทมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนิน
โครงการ 40,000 บาท ส่วนวัน เวลา ในการด าเนินโครงการจะแจ้งให้
ท่านทราบอีกครั้ง และจะแจ้งเชิญจิตอาสาภายในต าบลเข้าร่วมโครงการ
ด้วยครับ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบไว้เบื้องต้น 
-ต่อไปขอตอบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เรื่องท่อระบายน้ า คือจะให้มาย้ายบ่อ
พักนั้นไม่ได้ คืออยากแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์      
เป็นกระบอกเสียงและช่วยชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และให้
ท่านได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ช่วยชาวบ้าน    
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเพียงแค่ใช้จอบขุดเขี่ยร่องดินเป็นคันคูกั้นน้ าก็ท าให้น้ า
ไหลลงบ่อแล้วครับ อยากท าความเข้าใจใหทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งว่าท่อ
ระบายที่ท าในหมู่บ้านนั้นเป็นท่อระบายน้ าเสีย ซึ่งไม่ได้ให้น้ าฝนไหลลง 
หากให้น้ าฝนไหลลงจะท าให้ท่อเต็มและท าให้น้ าเสียเอ่อล้นท่วมถนน      
ส่งกลิ่นเหม็น การก่อสร้างบ่อพักจึงต้องท าให้สูงกว่าถนนเพ่ือป้องกันน้ าฝน
ไหลลงท่อน้ าเสีย แต่หากปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ให้แจ้งมายัง 
อบต.อีกครั้งในล าดับต่อไป 
-ต่อไปตอบข้อซักถาม ส.อบต.หมู่ที่ 2 ในเรื่องคลองขาดต้องดูความส าคัญ
ของเหตุการณ์ด้วยครับและเรื่องของงบประมาณด้วย อย่างไรผมจะให้กอง
ช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินความเสียหายและเดือดร้อนครับ 
-ต่อไปตอบข้อซักถาม ส.อลต.หมู่ที่ 5 เรื่องยางมะตอยซ่อมถนนของ      
หมู่ที่ 5 ผมได้แจ้งกองช่างให้ด าเนินการทางวิชาการช่างแล้วครับ อาจจะล่า
ช้างไปบ้างเนื่องจากกองช่างขาดทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน 
-ต่อไปตอบข้อซักถาม ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นปกติของช่วงหน้าแล้งในการใช้
น้ าเยอะมากกว่าปกติ เพราะทั้งมู่บ้านมีถังประปาแค่ 1 ถัง ก็อยากให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในช่วงกลางคืนให้มีการรองน้ า กักเก็บน้ไว้
ใช้ในช่วงเวลากลางวัน แล้วจะให้กองช่างออกไปตรวจสอบหาทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป ก็ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาในช่วงหน้าแล้งไปก่อนครับ 
 

นายสมบัติ  จงค า -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) นายสมบัติ จงค า ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขอสอบถามเรื่องของถังขยะที่ขาดแคลน 

ของหมู่ที่ 3 ประมาณ 20 ครัวเรือนครับ 
 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ 
(นายก อบต.) ขอความร่วมมือให้รณรงค์ใช้ถังขยะร่วมกัน และรณรงค์การใช้ถังขยะเปียก 

เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และวาระแห่งชาติในเรื่องของการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย  

 
 

/-ต่อไปเรื่อง... 
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 -ต่อไปเรื่องฝาท่อระบายน้ าที่สูญหาย ผมจะให้กองช่างออกส ารวจความ
เสียหายอีกครั้งเพ่ือซ่อมแซมซึ่งต่อไปจะไม่มีการท าฝาปิดท่อเป็นเหล็ก    
เพ่ือแก้ปัญหาการลักขโมย ที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้น่ามีอยู่ที่บ้านห้วยอ่ึงและ
บ้านโนนพะยอม ที่มีการลักขโมยฝาปิดท่อระบายน้ า  

 
นายอุทร  ที่รัก -เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม        
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) นายอุทร ที่รัก ส.อบต. หมู่ที่  2 ขอเรียนสอบถามท่านนายกเพ่ิมเติม      

เรื่องเกรดถนนที่ทาง อบจ.ขอนแก่น จะเข้ามาด าเนินการใช่ช่วงไหนครับ 
กระผมเกรงว่าฝนจะตกมาเสียก่อน หาดทาง อบจ.ขอนแก่น ไม่ส่มารถเข้า
มาด าเนินการได้ทัน ทาง อบต.โนนพะยอมสามารถแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ไป
ก่อนได้หรือไม่ครับ และเรื่องคลองห้วยบงอยากให้กองช่างออกไปส ารวจ
พ้ืนที่ในการวางท่อระบายน้ า เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดครับ 

 
นายสมพร  กองกะมุด -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องของการเกรดถนนที่ทาง  
(นายก อบต.อบจ.) จะเข้าด าเนินการ กระผมจะให้กองช่างประสานไปที่ อบจ.ขอนแก่นเพ่ือขอ

ทราบความคืบหน้าก่อนครับ และเรื่องท่อระบายน้ าคลองห้วยบงก็จะให้
ทางกองช่างไดอ้อกดูพ้ืนที่เพ่ือประมาณการก่อนด าเนินงานครับ 

  
นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) กระผมขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.

2567 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
    
 
 
 

 
 
 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงาน  

การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567       
ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 
   
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................  
 
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

 
 

 
 


